

Số: /BC- BDT

Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ; Ban Dân tộc báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương (tỉnh, thành phố) về công tác dân tộc

Bám sát định hướng chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn chỉ đạo của các Bộ, Ngành Trung ương và các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 tại các chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Trong năm 2023, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, văn bản để triển khai giao vốn, phân công nhiệm vụ và triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách công tác dân tộc đã thực hiện 04 cuộc làm việc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại các huyện Sơn Động, Lục Nam, Yên Thế.

2. Công tác tham mưu của Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh đối với việc thực hiện các chính sách dân tộc

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và Thông báo số 1439-TB/TU ngày 21/12/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; Công văn số 919 -CV/BCSĐ ngày 26/12/2022 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Quyết định số 3466/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm; chấp

thuận nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, một số cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND huyện, thành phố năm 2023; căn cứ chương trình công tác và các nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2023, Lãnh đạo Ban Dân tộc đã triển khai chỉ đạo, điều hành thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao:

- Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức công tác tại đơn vị và vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh với hình thức đa dạng thông qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn; thông qua tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của Ban Dân tộc.

- Ban hành kế hoạch¹ cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nội dung của các Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ người đứng đầu và nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan Ban Dân tộc năm 2023; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị chuyên môn của Ban để chủ trì, phối hợp tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết, kế hoạch, quyết định được giao.

- Bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác đề ra và nhiệm vụ chuyên môn được giao trong năm 2023. Lãnh đạo Ban đã tập trung đổi mới, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo Trưởng các phòng, đơn vị chuyên môn nêu cao vai trò, trách nhiệm triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thực hiện kịp thời, có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; chủ động ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc, chương trình, dự án chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý.

- Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tập trung là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025.

II. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

1. Tình hình sản xuất và đời sống

Trong năm 2023, tình hình sản xuất, đời sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bắc Giang được duy trì ổn định và đạt những kết quả tích cực. Các loại cây trồng chủ lực tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất với quy mô lớn, có sự hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với thực hiện đúng các quy trình sản xuất an toàn, tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng

¹ Kế hoạch số 36/KH-BDT ngày 14/01/2023.

dụng công nghệ cao dần được phổ biến và ứng dụng trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đàn gia súc, gia cầm trong khu vực phát triển ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn đồng bào thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò; tăng cường công tác tiêm phòng, quản lý, giám sát dịch bệnh, công tác phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số tương đối ổn định; các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong vùng dân tộc được các cấp các ngành quan tâm, hỗ trợ thăm hỏi, động viên và tặng quà đón Tết Nguyên Đán Quý Mão; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 được triển khai đảm bảo ý nghĩa, thiết thực; các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện; đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương, tham gia tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội.

2. Văn hóa - xã hội

- Về văn hóa: Sau hơn 02 năm tập trung, phòng chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh được đẩy lùi đã tạo hiệu ứng tích cực đến KT-XH và tâm lý, đời sống của người dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các hoạt động Lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được tổ chức trở lại, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư. Đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng cao; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền được thực hiện hiệu quả gắn với các hoạt động mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 - “Linh thiêng Tây Yên Tử”.

Công tác sưu tầm, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào được quan tâm, thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư xây dựng, một số lễ hội truyền thống của đồng bào được tổ chức đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Điển hình là Lễ hội Tây Yên Tử tại huyện Sơn Động, Lễ hội Đền Suối Mỡ huyện Lục Ngạn, Lễ hội Xuân Lung – Thác Ngà huyện Yên Thế, Lễ hội Sloong hao và chợ tình Thác Lười tại xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn, Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện Lục Ngạn với sự tham gia đông đảo của đồng bào các dân tộc trên địa bàn và các du khách trong ngoài tỉnh.

- Về y tế: Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm thực hiện tốt. Mạng lưới y tế cơ sở vùng dân

tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được mở rộng, phục vụ việc khám chữa bệnh cho người dân; các chương trình y tế đã được triển khai đến các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào luôn được chú trọng, các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, các dịch bệnh nguy hiểm khác đã được khống chế và đẩy lùi; các dịch vụ y tế ngày một đa dạng; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và phục vụ bệnh nhân được cải thiện; những khó khăn trong việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế năm 2022 đã được quan tâm khắc phục; tỷ lệ xã có bác sỹ là 73/73 xã, đạt tỷ lệ 100%; thôn, tổ dân phố có cán bộ y tế đạt tỷ lệ 100%...

- Về Giáo dục-đào tạo: Quy mô, mạng lưới trường lớp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh tiếp tục được củng cố; cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được đầu tư theo hướng hiện đại và đồng bộ, chất lượng giáo dục có sự chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường 100%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường 100%, học trung học cơ sở đến trường 100%.

3. Tình hình an ninh, trật tự

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định, không xảy ra điểm nóng. Hiện nay trong khu vực còn tồn tại 03 điểm tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Yên Thế, tiềm ẩn xảy ra mâu thuẫn, xung đột gây phức tạp an ninh trật tự. Tuy nhiên, tình hình 03 điểm này luôn được các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh quan tâm nắm bắt, tuyên truyền, vận động, kịp thời xử lý, để tránh hình thành điểm nóng, phức tạp.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Công tác nắm địa bàn, tuyên truyền, vận động và thanh tra, kiểm tra, giám sát

1.1. Công tác nắm địa bàn và tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác nắm tình hình địa bàn, đặc biệt là các vụ việc tranh chấp, khiếu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Ban Dân tộc xác định là nhiệm vụ chính trị, có ý nghĩa quan trọng cần phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, báo cáo kịp thời các sự việc phát sinh và tham mưu các giải pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Bám sát nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Trong quý I/2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch² công tác nắm tình hình địa bàn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023. Thường xuyên nắm tình hình đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trước, trong, sau Tết Nguyên Đán năm 2023; phối hợp với

² Kế hoạch số 55/KH-BDT ngày 01/02/2023;

UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang tổ chức 18 chuyến công tác kiểm tra, nắm tình hình dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; nắm bắt các vụ việc mâu thuẫn, khiếu kiện, tranh chấp đất lâm nghiệp trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện. Qua đó đã kịp thời báo cáo³ tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tới Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, định hướng những giải pháp thiết thực đối với khu vực này.

Ngoài ra, Ban Dân tộc đã chủ động tham mưu và Tổ chức các đoàn công tác của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, kiểm tra, nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế.

1.2. Công tác tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền, vận động luôn được quan tâm, triển khai thực hiện thường xuyên. Trong năm 2023, Ban Dân tộc đã tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch⁴ tuyên truyền phòng, chống ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; phê duyệt⁵ Kế hoạch thực hiện nội dung 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10: phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Phối hợp chặt chẽ với các huyện, ngành liên quan thường xuyên tuyên truyền kết quả công tác tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, những gương người tốt, việc tốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 và 2023; phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp và các huyện tổ chức các Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy và các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số cho đội ngũ Người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Chi Hội trưởng Chi hội nông dân, Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên và các hộ dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã vùng DTTS và miền núi.

1.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2023. Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định⁶ và Kế

³ Báo cáo số 95/BC-BDT ngày 01/5/2023, về tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 06 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023;

⁴ Kế hoạch số 43/KH-BDT ngày 19/01/2023;

⁵ Quyết định số 42/QĐ-BDT ngày 17/4/2023 của Trưởng Ban Dân tộc.

⁶ Quyết định số 143/QĐ-BDT ngày 29/12/2022 của Trưởng Ban Dân tộc, Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023;

hoạch⁷ kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023.

Trong năm 2023, Thanh tra Ban Dân tộc đã triển khai⁸ hoàn thành⁹ công tác thanh tra việc tổ chức, triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Động, Yên Thế giai đoạn 2018-2022. Qua thanh tra, đã phát hiện, xử lý hành chính (kiểm điểm, rút kinh nghiệm) đối với 23 tổ chức, đơn vị trên địa bàn các huyện và xử lý kinh tế 484,514 triệu đồng (*trong đó: thu hồi về ngân sách nhà nước 38,333 triệu đồng và giảm trừ thanh quyết toán 446,181 triệu đồng*); thực hiện hoàn thành và thông báo kết quả việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn huyện Sơn Động năm 2022 và Quý I, III/2023 theo Quy trình ISO của Ban Dân tộc¹⁰.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, trong quý II/2023, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KH-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, trong năm 2022 và quý I/2023 trên địa bàn 05 huyện triển khai thực hiện chương trình.

Ngoài ra, các phòng chuyên môn chủ động tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách tại cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc thường trực tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

2. Thực hiện các chương trình, dự án chính sách dân tộc

2.1. Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

2.1.1. Công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện:

Thực hiện hướng dẫn chỉ, chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã tập trung triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong năm 2023.

Ban hành Kế hoạch¹¹ hoạt động năm 2023 của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

⁷ Kế hoạch số 959/KH-BDT ngày 27/12/2022 của Ban Dân tộc, về kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023;

⁸ Quyết định số 34/QĐ-BDT ngày 29/3/2023 của Trưởng Ban Dân tộc, về việc thanh tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Động giai đoạn 2018-2022;

⁹ Kết luận số 502/KL-BDT ngày 29/6/2023 của Ban Dân tộc, về kết quả thanh tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Động, giai đoạn 2018-2022.

¹⁰ Thông báo số 5/TB-BDT ngày 21/4/2023 của Ban Dân tộc, về kết quả kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện một số chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Sơn Động năm 2022 và Quý I/2023; Thông báo số 22/TB-TCT ngày 17/11/2023 của Tổ công tác về kết quả kiểm tra CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN 10 tháng năm 2023;

¹¹ Kế hoạch số 68/KH-TCT ngày 07/02/2023.

và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025. Phối hợp với các sở ngành liên quan, trình UBND tỉnh: phân bổ chi tiết nguồn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023¹².

Chủ trì phối hợp xây dựng và ban hành Hướng dẫn liên ngành¹³, về Thực hiện Nội dung số 01, Tiêu dự án 2, Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn liên ngành về thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Qua đó đã tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương cấp huyện, cấp xã; giúp các địa phương tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiêu dự án.

Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo¹⁴ các huyện, các đơn vị chủ trì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

2.1.2. Kết quả thực hiện và giải ngân các nguồn vốn thuộc Chương trình:

*** Nguồn vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023**

Tổng vốn: 128.831 triệu đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách trung ương: 107.853 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 67.059 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 40.794 triệu đồng);

- Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh: 20.978 triệu đồng, vốn đầu tư phát triển;

Theo số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước đến 15/12/2023, giải ngân nguồn vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 90.557 triệu đồng, đạt 70,3 % kế hoạch.

*** Nguồn vốn năm 2023**

¹² Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/3/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang năm 2023.

¹³ Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-BDT-SNNPTNT – STC-SKHĐT ngày 28/4/2023; Số 02/HDLN-BDT-SKHĐT-STNMT-SXD-SLĐTĐBXH-STC ngày 24/5/2023.

¹⁴ Công văn số 79/BDT-KHTT ngày 9/2/2023 của Ban Dân tộc về rà soát đối tượng thụ hưởng Chương trình; Văn bản số 334/BDT-KHTT ngày 8/5/2023, về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nội dung số 01, Tiêu dự án 2, Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN; Văn bản số 407/BDT-CSDT&ĐB ngày 29/5/2023 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; Văn bản số 438/BDT-KHTH ngày 05/6/2023, về thực hiện một số nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN...

- Tổng vốn: 495.128 triệu đồng (trong đó bao gồm 76.810 triệu đồng vốn sự nghiệp chưa phân bổ).

+ Vốn ngân sách trung ương: 442.628 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 198.110 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 244.518 triệu đồng);

+ Vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh: 52.500 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển: 50.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 2.500 triệu đồng);

Theo số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước đến 15/12/2023, giải ngân 214.702/418.318 triệu đồng vốn đã phân bổ, đạt 51,3% kế hoạch.

Thông qua Chương trình, đã đầu tư xây dựng mới 25 công trình cơ sở hạ tầng (Trong đó: Giao thông: 12 công trình; Thủy lợi: 07 công trình, Nhà văn hóa: 02 công trình; trường học: 1 công trình; y tế: 03 công trình); tiếp tục thực hiện 85 công trình chuyển tiếp; duy tu, bảo dưỡng 43 công trình (trong đó 7 công trình chuyển tiếp năm 2022), mua sắm thiết bị cho 03 trạm y tế; thực hiện 09 dự án đầu tư trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú; hỗ trợ xây dựng 285 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; đầu tư thiết bị phục vụ việc chuyển đổi số giáo dục phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến; tăng cường các điều kiện hỗ trợ hoạt động giáo dục và công tác quản lý; tổ chức 20 lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Sơn Động; 20 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng là bí thư chi bộ và trưởng thôn, bản; thực hiện đào tạo dự bị đại học, đại học; tổ chức tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm, đi làm việc ở nước ngoài; tổ chức 04 Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm, tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 995 lượt cán bộ triển khai chương trình các cấp (từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) và tổ chức 101 lớp tập huấn cộng đồng cho 7.350 lượt người dân trên địa bàn các xã khu vực III, xã khu vực II, khu vực I có thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 5 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Tổ chức 07 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình và kinh nghiệm thực hiện cơ chế đặc thù trong thực hiện Chương trình, ; Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích đối với các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể tại huyện Sơn Động; khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa dân gian; hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống; hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người dân tộc thiểu số; thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh và chuẩn bị các điều kiện để mở rộng; khảo sát tình hình thực hiện các chính sách dân số hiện hành; chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em

nhằm nâng cao tầm vóc, thể lực người dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em; các cấp Hội Phụ nữ đã tổ chức 83 hội nghị triển khai dự án 8, tập huấn thành lập các mô hình, hoạt động của dự án 8; tổ chức 39 lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ thôn, bản nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ huyện, xã; 19 cuộc giao lưu giữa các Tổ truyền thông cộng đồng; 10 hội nghị truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, phòng chống mua bán người di cư an toàn, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; 19 cuộc phát động chiến dịch truyền thông xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em về “Thay đổi nếp nghĩ, cách làm” gắn với phát triển kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số và xây dựng gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng tại huyện, xã; tổ chức 19 cuộc tiền đối thoại (các hoạt động nghiên cứu nhỏ, trao đổi chuẩn bị câu hỏi tọa đàm); 13 cuộc tọa đàm đối thoại trực tiếp với người dân; thành lập 287 tổ truyền thông cộng đồng, 36 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và 15 mạng lưới truyền thông zalo, facebook; nâng cấp, củng cố 41 Địa chỉ tin cậy sẵn có; làm các ấn phẩm truyền thông (01 video, 696 chiếc pano, 02 phóng sự, trên 30.000 tờ rơi, 497 áo phông...). Tổ chức 118 hội nghị tập huấn, tuyên truyền, xây dựng 203 pano đặt ở trung tâm các xã, treo 48 băng rôn vượt đường ở trục đường chính các thôn và phát hành 55.000 tờ rơi cho cán bộ, người dân vùng đồng bào DTTS&MN với nội dung tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết... Tổ chức 2 hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi khu vực huyện Lục Ngạn, Sơn Động bằng hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền công tác tổ chức thực hiện Chương trình trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc; tham gia và đạt giải nhì Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc...

2.2.1.3. Các dự án, tiểu dự án do Ban Dân tộc làm chủ đầu tư triển khai thực hiện:

- Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 5): Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN:

Với kinh phí được giao 2.000 triệu đồng, đến nay Ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 1.132 học viên; trong đó 10 lớp với 427 học viên nhóm đối tượng 3 là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND cấp xã ở địa bàn vùng đồng bào DTTS; 10 lớp với 698 học viên nhóm đối tượng 4 là Công chức, viên chức theo dõi về công tác dân tộc ở cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, cán bộ công chức cấp xã có đồng bào DTTS. Giải ngân 1.645 triệu đồng, bằng 82,25% KH. Dự kiến hoàn thành giải ngân 100% trước 30/12/2023.

Riêng đối với nội dung đào tạo đại học và đào tạo sau đại học, nguồn vốn được giao 6.546 triệu đồng, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Ban Dân tộc tiếp tục rà soát đối tượng thực hiện nên chưa giải ngân.

- *Tiểu dự án 4 (thuộc Dự án 5): Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp:* Được giao cho Ban Dân tộc làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn được giao năm 2023 là 6.889 triệu đồng. Đến nay, đã tổ chức 04 Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm, tổ chức 10 lớp tập huấn cho trên 995 lượt cán bộ triển khai chương trình các cấp (từ cấp thôn, cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) và tổ chức 108 lớp tập huấn cộng đồng cho 7.850 lượt người dân trên địa bàn các xã khu vực III, xã khu vực II, khu vực I có thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 5 huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế và Lạng Giang. Tổ chức 08 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình và kinh nghiệm thực hiện cơ chế đặc thù trong thực hiện Chương trình; kinh nghiệm trong công tác quản lý sửa dụng các công trình nước sinh hoạt tập trung. Khối lượng thực hiện đạt 100% kế hoạch, giải ngân 6.655,33 triệu đồng bằng 96,6% KH.

Thông qua việc triển khai thực hiện tiểu dự án đã góp phần bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, xóa đói giảm nghèo, nâng cao nhận thức pháp luật, nâng cao kỹ năng kiến thức đầu tư và kỹ năng quản lý điều hành để hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng và trao đổi đã giúp cho cơ sở để cán bộ cơ sở phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, áp dụng, tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn. Đối với người dân: các lớp tập huấn đã giúp cho người dân bổ trợ kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng cao có sức cạnh tranh trong thị trường hội nhập, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ được môi trường sinh thái; nâng cao lợi nhuận và dân trí kỹ thuật cho người dân góp phần giảm nghèo bền vững.

- *Tiểu dự án 2 - Dự án 9: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi:*

Với kinh phí là 1.200 triệu đồng, đã tổ chức 01 đoàn¹⁵ học tập kinh nghiệm thực hiện Tiểu dự án, 68 hội nghị và phát hành 43.000 tờ rơi tuyên truyền, vận động cho cán bộ và người dân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đã giải ngân 1.199,634/1.200 triệu đồng, đạt 99,97% kế hoạch.

- *Nội dung số 1, Tiểu dự án 1 (thuộc Dự án 10): Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:*

¹⁵ Đoàn 45 cán bộ đi học tập kinh nghiệm về công tác triển khai tổ chức thực hiện Tiểu dự án 2 - Dự án 9 tại tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

** Nhiệm vụ phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số:*

Trong năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc đã chỉ đạo các huyện rà soát, bình xét và trình Chủ tịch UBND ban hành Quyết định¹⁶ phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 - 2027. Phối hợp với UBND các huyện phối hợp với UBND các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên tổ chức trao Giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh cho 522 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 – 2027; triển khai lựa chọn 09 đại biểu người có uy tín để đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen nhân dịp Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023.

Với tổng kinh phí 3.153 triệu đồng (*trong đó 2.000 triệu đồng đối ứng từ ngân sách tỉnh*), Ban Dân tộc đã phối hợp tổ chức tặng quà cho người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023; phối hợp với Bru điện tỉnh, Báo Dân tộc & Phát triển ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện cấp phát báo cho người có uy tín; tổ chức thăm hỏi 72 người uy tín ốm đau, hoặc có thân nhân người uy tín qua đời trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế, Lạng Giang; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức năm 2023 cho 459 người có uy tín trên địa bàn các huyện; tổ chức 03 đoàn với 187 người có uy tín đi thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Phú Thọ; tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban Dân tộc với 185 người có uy tín tiêu biểu; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho 76 người Trưởng nhóm người có uy tín trên địa bàn các xã; thực hiện Hồ sơ thủ tục trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định¹⁷ công nhận 01 người có uy tín trên địa bàn huyện Lục Ngạn, nâng tổng số người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2027 lên 523 người...

Tổng kinh phí đã thực hiện và giải ngân: 3.018,5 triệu/3.153 triệu đồng, đạt 95,73% kế hoạch. Dự kiến giải ngân đến 31/12/2023 hoàn thành 100% kế hoạch.

** Nhiệm vụ biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến:*

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã xây

¹⁶ Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 11/4/2023, về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023 – 2027.

¹⁷ Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 06/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là người có uy tín đối với bà Vi Thị Lượ, sinh năm 1962, dân tộc Kinh; chức vụ: Trưởng thôn; địa chỉ: Thôn Nguồn Trong, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn.

dự thảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch¹⁸ tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang lần thứ nhất năm 2023. Triển khai Kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh, ngay trong tháng 6/2023, Ban Dân tộc chủ trì phối hợp tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương cấp tỉnh; ban hành văn bản¹⁹ hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện hoạt động biểu dương tại cấp huyện.

Với các hoạt động thiết thực từ tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, văn hóa, văn nghệ, dâng hương báo công dâng Bác và hội nghị biểu dương tôn vinh. Từ tháng 9/2023 – 11/2023, các huyện miền núi đã tổ chức xong hoạt động biểu dương, tôn vinh tại cấp huyện, với 450 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh. Tại Hội nghị biểu dương tại cấp huyện đã lựa chọn, đề cử 130 đại biểu đi dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh, 20 đại biểu còn lại do các sở, ngành tỉnh lựa chọn, đề cử.

Các nội dung của hoạt động biểu dương, tôn vinh cấp tỉnh được tổ chức xuyên suốt từ tháng 7/2023 với nhiều nội dung, trong đó, từ ngày 29/11 - 30/11/2023 đã tổ chức động báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử K9 và Hội nghị biểu dương. Tại Hội nghị biểu dương cấp tỉnh, đã tổ chức biểu dương, tôn vinh 150 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2023.

- *Nội dung số 2, Tiểu dự án 1, Dự án 10 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số:* Ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền PBGDPL và chính sách dân tộc cho 1.400 đại biểu tham dự. Tổ chức 2 hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa về lĩnh vực công tác dân tộc các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi khu vực huyện Lục Ngạn, Sơn Động, tham dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc khu vực Đông Bắc do Ủy ban Dân tộc tổ chức và đạt giải nhì toàn đoàn; tuyên truyền công tác tổ chức thực hiện Chương trình trên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc.... Hiện đang phối hợp với Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền về pháp luật và chính sách dân tộc vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.... tham gia và đạt giải nhì... Dự kiến hoàn thành và giải ngân 100% trước 31/12/2023.

Thông qua công tác tuyên truyền bằng các hình thức khác nhau đã giúp

¹⁸ Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 21/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, về tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023.

¹⁹ Văn bản số 499/BDT-HCTH ngày 29/6/2023 của Ban Dân tộc, về Triển khai thực hiện Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang, lần thứ nhất năm 2023

nâng cao sự hiểu biết và thực thi tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- *Tiểu dự án 2 (thuộc Dự án 10)*: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch²⁰ thực hiện Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc về phê duyệt "Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; hiện đang khảo sát, xây dựng dự án "Xây dựng, nâng cấp phòng họp trực tuyến tại Ban Dân tộc và UBND các huyện miền núi".

- *Tiểu dự án 3, dự án 10, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình* với kinh phí 829 triệu đồng Ban Dân tộc đã tổ chức trên 50 cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất, tổ chức 01 Hội thảo giám sát phản biện về thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình. Qua kiểm tra, đã chỉ ra những hạn chế để các cơ quan, đơn vị kịp thời khắc phục trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở. Dự kiến hoàn thành và giải ngân 100% trước 31/12/2023.

3.2. Thực hiện một số chương trình, chính sách đặc thù của tỉnh

- *Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về Đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2024*: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các huyện hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện năm 2022; tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn xây dựng các công trình ngầm, cầu dân sinh năm 2023²¹.

Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình ngầm, cầu dân sinh được phê duyệt năm 2023 đồng thời tổ chức cuộc đi kiểm tra thực tế²² tiến độ thực hiện xây dựng các công trình; nắm bắt tình hình, đề xuất của các huyện Sơn Động và Lục Ngạn đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình và kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch²³ và đã được UBND tỉnh chấp thuận cho điều chỉnh, bổ sung²⁴ công trình

²⁰ Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

²¹ Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 tỉnh Bắc Giang;

²² Công văn số 675/BDT-CSDT&ĐB ngày 14/8/2023 về việc kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh;

²³ Tờ trình số 14/TTr-BDT ngày 07/6/2023 về việc điều chỉnh danh mục công trình trong Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/10/2021; Tờ trình số 22/TTr-BDT ngày 10/8/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung 01 công trình vào

trên địa bàn các huyện trên.

Năm 2023, nguồn vốn được phân bổ đầu tư là 58.400 triệu đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 24 công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế.

Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng: 20/24 công trình (Sơn Động 10 công trình; Lục Ngạn 03 công trình, Lục Nam 06 công trình, Yên Thế 01 công trình); 4/24 công trình đang xây dựng, cơ bản các công trình đều đạt trên 95% khối lượng xây lắp, dự kiến hoàn thành và bàn giao các công trình trong năm 2023. Giải ngân nguồn vốn đến nay 56.400/58.400 triệu đồng, đạt 96,57% kế hoạch năm. Dự kiến giải ngân đến 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch.

- Thực hiện Mô hình phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn năm 2023:

Với tổng kinh phí năm 2023 là 302,4 triệu đồng, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND huyện Sơn Động triển khai thực hiện mô hình nuôi ong bản địa lấy mật góp phần phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững cho hộ dân tộc thiểu số khó khăn trên địa bàn xã Vân Sơn, huyện Sơn Động. Số hộ tham gia mô hình 15 hộ; số đàn ong được cấp là 252 đàn; trong đó hộ nghèo được cấp 18 đàn/hộ, hộ cận nghèo được cấp 16 đàn/hộ; kinh phí giải ngân đạt 100% kế hoạch. Qua đánh giá, đến nay đàn ong sinh trưởng, phát triển tốt; các hộ được thụ hưởng đã bước đầu nhân đàn và thu mật thương phẩm. Thông qua các mô hình đã tạo điều kiện phát triển sinh kế, ổn định cuộc sống cho các hộ DTTS khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động.

- Công tác đào tạo nghề cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022-2025:

Ban Dân tộc đã phối hợp cùng UBND các huyện: Lục Ngạn và Lạng Giang tổ chức 12 hội nghị tuyên truyền cho 608 đại biểu là người lao động, với kinh phí giải ngân 144 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2023. Thông qua đó, đã tạo cơ hội cho thanh niên, học sinh trong khu vực tiếp cận được những thông tin, định hướng về việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/10/2023; Tờ trình số 25/TTr-BDT ngày 21/9/2023 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung 01 công trình vào Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/10/2021;

²⁴ Công văn số 3110/UBND-KGVX ngày 12/6/2023 về việc điều chỉnh danh mục công trình của Dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN huyện Sơn Động, giai đoạn 2022-2024; Công văn số 241/UBND-KGVX ngày 17/8/2023 về việc bổ sung 01 công trình của Dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN huyện Lục Ngạn, giai đoạn 2022-2024; Công văn số 292/UBND-KGVX ngày 29/9/2023 về việc bổ sung 01 công trình của Dự án đầu tư xây dựng công trình ngầm dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN huyện Sơn Động, giai đoạn 2022-2024;

- Công tác phát triển du lịch cộng đồng:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022 - 2030. Với tổng kinh phí được giao 45 triệu đồng, Ban Dân tộc đã tổ chức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm mô hình làm du lịch cộng đồng ở tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu cho 14 người là cán bộ Ban Dân tộc, đại diện cán bộ cơ sở và các hộ dân tham gia làm du lịch cộng đồng trên địa bàn xã Lục Sơn, huyện Lục Nam. Qua chuyến tham quan, các đại biểu và đại diện các hộ đã học hỏi, tiếp thu được những kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng tại tỉnh bạn để chốt lọc, áp dụng tại quê hương mình.

- Thực hiện hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số:

Năm 2023, với tổng kinh phí 45 triệu đồng, Ban Dân tộc đã tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới cho 186 người dân tộc thiểu số, cán bộ thôn, bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Qua đó đã giúp nâng cao nhận thức của người dân trách nhiệm của cán bộ vùng dân tộc thiểu số của tỉnh về vấn đề bình đẳng giới.

- Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025:

Với kinh phí 180 triệu đồng, Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức 10 Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy và các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 và một số chính sách đang thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số cho 760 đại biểu là Người có uy tín, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Chi Hội trưởng Chi hội nông dân, Chi Hội trưởng Chi hội phụ nữ, Bí thư Chi đoàn Thanh niên và các hộ dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

b. Thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác:

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo, xây dựng dự thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án "Bảo tồn, phát huy tiếng nói của người dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang"²⁵.

- Chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo²⁶ chia sẻ kinh nghiệm vận động, khai thác và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

²⁵ Quyết định số 1175/QDD-BDT ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh, về việc Phê duyệt "Đề án bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"

²⁶ Hội thảo tổ chức ngày 30/3/2023 tại thành phố Bắc Giang.

- Triển khai tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác Văn thư - lưu trữ, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ISO và công nghệ thông tin; duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc thường trực tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân; trong kỳ báo cáo không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân.

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tham gia các dự thảo Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án do các sở, ngành của tỉnh xây dựng và gửi xin ý kiến theo quy định.

4. Thực hiện công tác phối hợp

Ban Dân tộc luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các sở, ngành, UBND các huyện trong công tác triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Đặc biệt là trong công tác chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ngoài việc tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch đã ký trong chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên, Công an tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang. Trong năm 2023, Ban Dân tộc đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ giai đoạn 2023 - 2028.

5. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác

- Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành khảo sát, tổ chức các hội nghị, hội thảo, xây dựng dự thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án "Bảo tồn, phát huy tiếng nói của người dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang"²⁷;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo²⁸ chia sẻ kinh nghiệm vận động, khai thác và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025;

- Phối hợp với các Vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thảo kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện mới khu vực Đông Bắc năm

²⁷ Quyết định số 1175/QDD-BDT ngày 25/10/2023 của UBND tỉnh, về việc Phê duyệt “Đề án bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”

²⁸ Hội thảo tổ chức ngày 30/3/2023 tại thành phố Bắc Giang.

2023. Thời gian từ 02/11- 03/11 với gần 200 đại biểu trong và ngoài tỉnh tham dự;

- Triển khai tốt nhiệm vụ thường xuyên về công tác Văn thư - lưu trữ, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ISO và công nghệ thông tin; duy trì thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trong cơ quan; thực hiện nghiêm túc việc thường trực tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của các tổ chức, cá nhân; trong kỳ báo cáo không có đơn thư khiếu nại, tố cáo nào của công dân;

- Thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc tham gia các dự thảo Nghị quyết, quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án do các sở, ngành của tỉnh xây dựng và gửi xin ý kiến theo quy định.

IV. THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN TỘC TẠI CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Thực hiện các chương trình, dự án dân tộc tại các ngành

Trong năm 2023, các sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ; chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các huyện và phòng, ban cấp huyện tiếp tục phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện dự án, tiểu dự án tại địa phương bảo đảm hiệu quả theo quy định; tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải ngân kế hoạch vốn theo kế hoạch đề ra.

2. Công tác dân tộc tại các huyện

UBND các huyện đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan chỉ đạo cơ quan làm công tác dân tộc và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra. Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Dân tộc, cơ quan làm công tác dân tộc các huyện đã chủ động, phối hợp, thường xuyên nắm tình hình đời sống, sản xuất, dư luận xã hội, thực hiện chính sách dân tộc... trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao nhất là công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình).

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Ưu điểm:

- Năm 2023, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc và miền núi cơ bản ổn định; công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên

Đán được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện tốt. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, tích cực sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng.

- Công tác dân tộc tiếp tục nhận được sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ủy ban Dân tộc, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành liên quan. Các phòng, bộ phận chuyên môn của Ban Dân tộc đã chủ động nghiên cứu, bám sát chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, của tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch và hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, các chủ đầu tư triển khai thực hiện sớm các chương trình, chính sách theo kế hoạch trong năm 2023.

- UBND các huyện, cơ quan làm công tác dân tộc đã cơ bản bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Dân tộc và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

2. Những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc

- Mặc dù kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước phát triển trong những năm qua cùng với sự phát triển chung của tỉnh, nhưng vẫn là vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nhất của tỉnh; kết cấu hạ tầng nhiều nơi còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế, đời sống dân sinh, nhất là giao thông, thủy lợi; tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp, như: tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép, cờ bạc...; đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, là “Lõi nghèo của tỉnh”, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa vùng dân tộc và các vùng khác trong tỉnh, giữa các thành phần dân tộc còn cao.

- Chất lượng nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số còn thấp; chất lượng dịch vụ y tế, công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân có mặt còn hạn chế; bản sắc văn hoá của một số dân tộc đang đứng trước thực trạng bị mai một như: phong tục, tập quán, lễ hội, trang phục, ngôn ngữ, chữ viết...

- Công tác tham mưu giao vốn và tiến độ thực hiện, giải ngân một số nội dung, dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp còn chậm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện, cũng như hiệu quả chính sách tại cơ sở.

- Năng lực, nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác dân tộc huyện, xã còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tại cơ sở.

VI. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NĂM 2024

1- Thường xuyên nắm chắc tình hình vùng đồng bào dân tộc để báo cáo với Tỉnh ủy, Ủy ban Dân tộc có biện pháp chỉ đạo kịp thời; thực hiện tốt công

tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, về các nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung tuyên truyền phổ biến mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025, chính sách đặc thù của tỉnh đến cán bộ đảng viên, nhân dân với nhiều hình thức để hiểu được từ đó tích cực tham gia và giám sát thực hiện, huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn; nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các địa phương được thụ hưởng.

2- Tham mưu ban hành kế hoạch và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách, đề án đã được Chính phủ và UBND tỉnh phê duyệt, trọng tâm là: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 – 2024...

3-Chủ động tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch vốn năm 2024 cho các chủ đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của trung ương. Hướng dẫn các huyện rà soát, giao kế hoạch chi tiết cho các chủ đầu tư.

4- Tăng cường huy động mọi nguồn lực, kêu gọi tài trợ của các tổ chức quốc tế và vốn xã hội hoá từ các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đầu tư các nguồn vốn, chống lãng phí thất thoát; khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện an sinh xã hội trên vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

5- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các dự án, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý nghiêm những việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện tại cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh.

6- Huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng để tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn; nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các địa phương được thụ hưởng để nâng cao chất lượng các công trình đầu tư xây dựng. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ từ cơ sở, phát huy quyền làm

chủ và sự tham gia đầy đủ của người dân. Người dân được tham gia và quyết định trong lập kế hoạch, lựa chọn đối tượng được hưởng lợi, tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình.

7- Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác dân tộc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;
- Vụ Công tác dân tộc địa phương;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- + Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh;
- + yp_hdnd_vt@bacgiang.gov.vn;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh;
- + pth@bacgiang.gov.vn
- Phòng Dân tộc/Cơ quan công tác dân tộc các huyện;
- Lãnh đạo Ban, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, HCTH.

TRƯỞNG BAN

Vi Thanh Quyền